



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 20 มกราคม 2564

เรื่อง

1. เวียดนามน็อกไทยโค่นข้าวหอมมะลิ
2. เร่งฟื้นฟูสวนไม้ผลภาคใต้หลังน้ำท่วม
3. เกษตรหนุน'สุพัฒน์พงษ์'กางแผนปลูกพืชพลังงาน
4. คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: ผช.รมต. เยี่ยมเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ
5. ครม.ปรับแผนใช้งบ'เงินกู้' หนุน'เราชนะ'-ขยาย'คนละครึ่ง'
6. ทิศทางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ อ.จะนะ
7. ภาพข่าว: มอบถุงยังชีพ
8. มติกก.สมานฉันท์นัดแรก เทอดพงษ์นั่งปร.
9. หนุนเลี้ยงจิ้งหรีดสร้างรายได้เสริมช่วงแล้ง
10. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

สื่อ

- ฐานเศรษฐกิจ
แนวหน้า
ประชาชาติธุรกิจ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
มติชน (กรอบบ่าย)
มติชน (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์
มติชน

เวียดนามหนีอกไทย โค่นข้าวหอมมะลิ

ส่งออก ข้าวไทยปี 64 คาดทำได้ 6.5 ล้านตัน

เวียดนามล้นหมัดเด็ดส่งข้าวหอม ST25 โค่นหอมมะลิไทยตกบัลลังก์แชมป์ที่เคยส่งครีโอลใหม่ติดตลาดโลก มี.ค.นี้ ซึ่งผลผลิตต่อไร่สูงกว่าหอมมะลิไทยเท่าตัว แถมราคาถูกกว่าอีก นักวิชาการจรัญเอกชนเลียนโมเดลเวียดนามพัฒนาสายพันธุ์ข้าวส่งออกก่อนอันดับโลกกลับมาอีก

อดีตจนถึงปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตรและ

ต่อเนื่อง 11



กรมการข้าวได้มีการรับรองสายพันธุ์ข้าวเพื่อให้เกษตรกรปลูกแล้วรวม 255 สายพันธุ์ แต่ที่ภาคเอกชนสามารถนำไปแข่งขันส่งออกได้มีแค่หลักสิบพันธุ์ ตัวชูโรงคือข้าวหอมมะลิ ข้าวสารเจ้า 5% และ 25% และข้าวเหนียว เป็นต้น ขณะที่เวียดนามคู่แข่งสำคัญมีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเพื่อการส่งออกอย่างจริงจัง มุ่งเป้าไปที่กลุ่มข้าวพื้นนุ่มหรือข้าวหอมที่ขายได้ราคาสูง โดยตั้งราคาต่ำกว่าข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งอนาคตไทยมีแนวโน้มไทยจะเสียตลาดกลุ่มข้าวหอมให้กับเวียดนามมากขึ้นเรื่อยๆ



การส่งออกข้าวไทย
รอบ 5 ปีล่าสุด

ปี	มูลค่า (ล้านบาท)	อันดับโลก
2559	→ 9.9	154,434 2
2560	→ 11.6	175,161 2
2561	→ 11.2	182,082 2
2562	→ 7.6	130,544 2
2563	→ 5.2	106,657 3

(อันดับ 1 อินเดีย, อันดับ 2 เวียดนาม)



ฐาน INFO GRAPHIC

การส่งออกข้าวหอมมะลิไทย
รอบ 5 ปี

2559	→ 1.53
2560	→ 1.60
2561	→ 1.25
2562	→ 1.10
2563	→ 1.04

(11 เดือน)

ST25 ได้ถูกขย ยุดตลาดโลก

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ล่าสุดเวียดนามได้มีการพัฒนาข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่ "พันธุ์ ST25" และพันธุ์นี้ได้รับรางวัลในการประกวด

ข้าวที่ดีที่สุดในโลก(Best Rice in the World)ในการประชุมข้าวโลกปี 2019 ที่ฟิลิปปินส์ (ซึ่งได้เริ่มทำการโปรโมตผ่านโซเชียลช่วงปลายปี 2563ที่ผ่านมา) โดยจุดเด่นข้าวหอม ST25 มีเมล็ดเรียวยาวสวยเหมือนข้าวบาสมาดิของอินเดีย มีความหอมคล้ายข้าวหอมมะลิ

ไทย และมีความนุ่มหวานทานอร่อยเหมือนข้าวญี่ปุ่น มีผลผลิตต่อไร่สูงเฉลี่ยถึง 1,000 กิโลกรัม (กก.) ราคาส่งออก (เอฟโอบี) เฉลี่ยที่ 0.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อดัน

ขณะที่ข้าวหอมมะลิของไทยที่ครองแชมป์ข้าวหอมส่งออกของโลกมายาวนาน(ข้าวหอมมะลิได้รับรางวัลข้าวดีที่สุดในโลกในการประกวดปี 2020) มีผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยเพียง 450 กก. ราคาส่งออก ณ ปัจจุบันเฉลี่ยที่ 900-1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อดัน ซึ่งสูงกว่าข้าวหอมเวียดนามเกือบเท่าตัว ทำให้ปัจจุบันข้าวหอมมะลิไทยเสียเปรียบในการแข่งขันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีสิทธิ์สูงมากกว่าอนาคตไทยอาจจะเสียแชมป์ข้าวหอมโลกให้กับเวียดนาม หากไม่มีการพัฒนาข้าวหอมตัวใหม่ ๆ ในการแข่งขัน ทั้งนี้ปัจจุบันข้าว

หอมหรือกลุ่มข้าวพื้นนุ่มของเวียดนามมีหลายสายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวจัสมิน85, ST24 และ ST25 เป็นต้น โดยในส่วนของพันธุ์ ST25 ของเวียดนาม ในปีที่ผ่านมาผลผลิตยังไม่เพียงพอจำหน่ายในประเทศที่ได้รับ

ความนิยมสูงมาก จึงเหลือส่งออกไม่มาก แต่ปีนี้ผลผลิตครีโอลใหม่จะออกมาในเดือนมีนาคม คาดจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นและเหลือส่งออกมากขึ้น ถือเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสำหรับข้าวหอมมะลิไทย นอกจากนี้มีข้าวหอมมะลิของกัมพูชาที่ดองจับตา เพราะเฉลี่ยขายที่ราคา 750-800 ดอลลาร์สหรัฐต่อดัน ถูกกว่าหอมมะลิไทยกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อดัน

"ภาพรวมส่งออกข้าวไทยปี 2563 คาดจะทำได้ประมาณ 5.7-5.8 ล้านตัน ต่ำสุดในรอบ 20 ปี

โดยปี 2564 เบื้องต้น คาดว่าจะส่งออกได้ที่ 6.5 ล้านตัน โดยปัจจัยบวกคงต้องรอ ลุ้นตลาดเดิมจะกลับมาซื้อข้าวไทยเพราะเชื่อมั่นในคุณภาพ เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น บังกลาเทศ แอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย ส่วนปัจจัยลบได้แก่ การแข่งขันกับราคาข้าวส่งออกของคู่แข่งที่ขายราคาต่ำกว่า จากต้นทุนต่ำกว่าไทยทั้งเวียดนาม อินเดีย จีน กัมพูชา ลาว เงินบาททิศทางแข็งค่า ดัชนีราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น เป็นต้น”

บิกส่งออกซี ยังมีหวัง

นายสมบัติ เฉลิมวุฒิ นันท์ ประธานบริษัท เอเชีย โกลเด้นไรซ์ จำกัด ผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของประเทศกล่าวว่า

ว่า ปีที่ผ่านมาบริษัทส่งออกข้าวได้ประมาณ 8 แสนตันลดลงจากปีก่อน ๆ ในปีนี้ข้าวไทยยังมีความหวังจะส่งออกได้เพิ่มขึ้น หากฝนฟ้าดีและมีผลผลิตมากขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยจะต่ำลงทำให้แข่งขันส่งออกได้ดีขึ้น จากปีที่แล้วได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทำให้ครึ่งปีการผลิตข้าวนาปรังหายไป 1 ล้านตัน และส่วนหนึ่งของเกษตรกรหันไปปลูกพืชอย่างอื่นที่ได้ผลตอบแทนดีกว่า โดยปี 2564สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประเมินจะส่งออกได้ที่ 6.5 ล้านตัน

“เวลานี้เวียดนามถือเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเพราะหันไป

เล่นตลาดข้าวพื้นนุ่ม โดยพันธุ์ใหม่คือข้าวหอม ST25 ถ้าเทียบคุณภาพแล้วแม้จะยังสู้ข้าวหอมมะลิไทยไม่ได้ แต่เขาขายถูกกว่า โดยขายที่ 600-700 เหรียญต่อตัน หอมมะลิไทย 900 กว่าเหรียญต่อตัน โดยราคาเขาอยู่ตรงกลางระหว่างข้าวขาวกับข้าวหอมมะลิไทย ทำให้เขาส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ”

จีเลียนไบโอดี เวียดนาม

ด้านรศ.สมพร อิตวิไลนันท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวว่า เวียดนามมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมต่อเนื่อง จากพันธุ์จีเอสเอ็ม 85 ต่อเนื่องเป็น ST21, ST22, ST23, ST24 และ ST25 ตามลำดับ โดยเวียดนามมียุทธศาสตร์การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเพื่อการส่งออกที่ชัดเจน ชูนโยบาย 3 ลดคือ ลดค่าปุ๋ย ลดค่าสารเคมี และลดค่าเมล็ดพันธุ์ และ 3 เพิ่มคือ เพิ่มคุณภาพ เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ ในส่วนของการพัฒนาสายพันธุ์ข้าว รัฐบาลเวียดนามได้ร่วมกับเอกชนที่เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ ๆ ในการพัฒนาสายพันธุ์ที่มีคุณภาพดี ให้ผลผลิตสูง ราคาแข่งขันได้ และตรงกับความต้องการของตลาด และกระจายให้เกษตรกรทำการปลูก ทำให้ได้ปริมาณผลผลิตที่แน่นอน เพื่อบริโภคในประเทศ และเพื่อส่งออก ซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาของไทย ●

เร่งฟื้นฟูสวนไม้ผลภาคใต้หลังน้ำท่วม

นางกฤติ พัฒนะอิ้ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยพิบัติที่ตกหนัก เกิดน้ำป่าไหลหลาก ปริมาณน้ำล้นคลองและสูงขึ้นต่อเนื่องไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของประชาชนในภาคใต้ ช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่เพียงทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมเฉพาะท้องถิ่นนครศรีธรรมราชเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้น้ำท่วมอีกหลายจังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง ตรัง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นต้น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ห่วงใยเกษตรกรในภาคใต้ จึงสั่งการให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ติดตามสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้อย่างเร่งด่วน

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ทั้งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ออกสำรวจพืชและพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว รวมถึงสนับสนุนพันธุ์พืชผักเพื่อสร้างแหล่งอาหารภายในครัวเรือน และสร้างรายได้หลังน้ำลด ตลอดจนสนับสนุนปัจจัยการผลิตอื่นๆ เพื่อใช้ในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่เกษตรกร พร้อมให้คำแนะนำ ฟื้นฟู การดูแลรักษาพืชแก่เกษตรกรโดยเฉพาะสวนไม้ผลในช่วงฤดูฝนที่เกิดน้ำท่วมขัง จนกระทั่งหลังน้ำลดให้กลับคืนสู่สภาวะเดิมโดยเร็ว โดย

1. จัดการสวนไม้ผลควรตัดแต่งกิ่งที่อาจหักได้ง่าย เพราะหากปล่อยให้กิ่งก้านหนาทึบเกินไป จะทำให้กิ่งไม้หักหล่นลงมาสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนหรือร่างกายได้ 2. การจัดการสวนไม้ผลระหว่างน้ำท่วมขัง ควรเร่งระบายน้ำออกจากสวนไม้ผลเพื่อถ่วงน้ำหนัก การเสริมคันดินรอบสวนให้มีความสูงและความแข็งแรง สามารถป้องกันและต้านทานน้ำจากภายนอกที่อาจท่วมล้นเข้าสวนได้ โดยให้ยกขอบแปลงเป็นคันดินสูงกว่าระดับน้ำที่เคยท่วมไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร

3. พืชสวนไม้ผลที่เอนหรือล้ม ไม้ผลแต่ละชนิดมีความทนทานต่อน้ำท่วมขังต่างกัน หากน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจะล้มได้ง่ายเนื่องจากพื้นดินอ่อนตัว สำหรับต้นไม้ที่อยู่ใกล้บริเวณทางน้ำไหล ดินอาจถูกน้ำกัดเซาะออกไปได้ ส่วนต้นไม้ขนาดใหญ่เมื่อถูกน้ำท่วมขังนาน รากจะเน่าเพราะไม่มีอากาศหายใจและมีเชื้อโรคเข้าทำลาย 4. การจัดการสวนไม้ผล

หลังน้ำลดตัดแต่งกิ่งพร้อมกับการฟื้นฟูความสมบูรณ์ให้แก่ต้น เมื่อดินเริ่มแห้ง ตัดแต่งกิ่ง เอาใบแก่ กิ่งที่ฉีกหัก เหี่ยวเฉา และกิ่งที่อยู่ภายในทรงพุ่มไม่ได้รับแสงแดดออก และตัดกิ่งขนาดใหญ่ออกบ้างเพื่อลดแรงปะทะจากลมให้ทรงพุ่มโปร่ง ลดการคายน้ำของพืช และเร่งให้พืชแตกใบใหม่เร็วขึ้น

นอกจากนี้ ควรช่วยให้ไม้ผลฟื้นตัวเร็วขึ้นด้วยการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ เนื่องจากระบบรากยังไม่สามารถดูดน้ำและธาตุอาหารจากดินได้ตามปกติ อาจใช้ปุ๋ยน้ำสูตร 12-12-12 หรือ 12-9-6 หรือปุ๋ยเกล็ดสูตร 21-21-21 หรือ 16-21-27 ละลายน้ำฉีดพ่นสวนไม้ผลที่ถูกน้ำท่วมมานานหลังน้ำลดมักเกิดปัญหาโรครากเน่า โคนเน่า ควรป้องกันรักษาด้วยการราด หรือทาโคนต้นด้วยสารเคมีป้องกันเชื้อรา หรือใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโคเดอร์มา หรือปรับปรุงสภาพดินด้วยการโรยปูนขาว หรือโดโลไมท์

สำหรับพื้นที่ใดประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (กรณีเหตุอุทกภัย) จะได้รับการช่วยเหลือภายใน 90 วัน โดยยึดหลักตามระเบียบกระทรวงการคลัง

เกษตรกรหนุน'สุพัฒนาพงษ์'วางแผนปลูกพืชพลังงาน

เกษตรกรรับลูก "สุพัฒนาพงษ์" ตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนเกษตรกร เล็งเป้าหมายจัดหาพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว "กระถินเทพา ยูคาลิปตัส กระถินณรงค์ สน ไม้" ป้อนพลังงาน ด้านสภาเกษตรกรฯ ดันรัฐบาลหนุนเกษตรกรปลูกไผ่นำร่องซีโตเร็วเหมาะกับสภาพประเทศ เสริมนโยบายพืชพลังงานชีวมวล

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า วันที่ 14 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการประชุมฐานะประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และเป็นทางเลือกใหม่ในการปลูกพืชของเกษตรกร ตามนโยบายหลักตลาดนำการผลิตโดยการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล

โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.ก.ส. สภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนต่ำไปสู่ทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และมีตลาดรองรับที่แน่นอน



ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวลของชุมชน ซึ่งในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว อาทิ กระถินเทพา ยูคาลิปตัส กระถินณรงค์ สน ไม้ ซึ่งสามารถใช้เป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าชีวมวลตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ที่ประชุมจึงได้พิจารณาสั่งการให้ดำเนินการจัดทำแนวทางส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานชีวมวลในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกพืชเป้าหมาย พร้อมทั้งพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อไป

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นด้วยกับนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชทางเลือก โดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมพลังงานชีวมวล ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด โดยที่ผ่านมาได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไผ่ ซึ่งจัดเป็นพืชที่โตเร็ว สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีและรวดเร็ว

ซึ่งนอกจากจะใช้ทำเป็นอาหารและเครื่องใช้สอยแบบดั้งเดิมแล้ว ปัจจุบันยังได้ถูกพัฒนาไปใช้งานด้านต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาใช้ในอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น ด้านไฟฉาย แบตเตอรี่ พลังงานทดแทน พลังงานชีวมวล รวมทั้งการป้องกันการเผาป่า การลดหมอกควัน การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และการสร้างออกซิเจน โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5

ดังนั้น หากมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นแล้ว ไม้ในประเทศไทยจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างมหาศาล ประกอบกับพื้นที่ของประเทศไทยเป็นเขตร้อนชื้น มีความเหมาะสมต่อการปลูกไผ่หลายชนิดในทุกพื้นที่

ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มีช่องทางรายได้จากเศษพืชที่เหลือใช้ในกิจกรรมการเกษตรขายให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวล และสอดคล้องกับนโยบายสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน ซึ่งสภาเกษตรกรฯ ได้ผลักดันวิสาหกิจชุมชนไผ่เพชรล้านนา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การขยายพันธุ์ไผ่ครบวงจรในภาคเหนือ มีตัวอย่างสวนไผ่ที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมเป็นพืชพลังงานและพืชเศรษฐกิจ อยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันสนับสนุนแนวทางการผลักดันนโยบายนี้ให้เกิดขึ้นจริง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีช่องทางรายได้จากเศษพืชที่เหลือใช้ในการเกษตรขายให้กับโรงไฟฟ้าสะอาดชีวมวล และยังช่วยลดปัญหาฝุ่นควัน และไฟป่าที่ลุกลามจากการเผาพืชไร่อีกทางหนึ่ง

"พืชที่สามารถใช้ทำพลังงานชีวมวลสภาเตรียมมานานแล้ว แต่หลายหน่วยงานยังไม่ค่อยมั่นใจ ขอให้เดินหน้าต่อ เพราะ

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: พุธที่ 21 - อาทิตย์ 24 มกราคม 2564

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5325

หน้า: 3(ล่าง)

Col.Inch: 62.78

Ad Value: 84,753

PRValue (x3): 254,259

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เกษตรหนุน'สุพัฒนพงษ์'วางแผนปลูกพืชพลังงาน

เรามีไผ่หลายพันไร่พร้อม ส่วนกระถิน
ณรงค์ ไม่โตเร็วที่คาดว่าจะส่งเสริมนั้น
ดีแต่อาจจะโตช้าไป ขอบคุณรัฐบาลที่
ยังเดินทางนโยบาย ผมมองว่าหลายพื้นที่
มีศักยภาพเหมาะสม เราอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ เป็นนโยบายเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
ทั้งเชิงข้าวโพด และอื่น ๆ ต่อติดตาม
หลายปีแล้ว และเคยเสนอเรื่องนี้มา
หลายปี ขอยกให้เกิดขึ้นจริงสักที"

รายงานข่าวระบุว่า โครงการโรงไฟฟ้า
ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากอยู่ระหว่าง
การหารือของหน่วยงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับ
เงื่อนไขการปลูกพืชเพื่อผลิตไฟฟ้า
และคาดว่าจะภายในเดือน มี.ค. 2564 นี้
จะออกระเบียบและประกาศดังกล่าวได้
พร้อมทั้งเปิดรับฟังความเห็นประชาชน
15 วัน ทั้งนี้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์
รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พลังงาน
กำชับว่าโครงการดังกล่าวต้องตอบโจทย์
ให้ประโยชน์เกษตรกร โดยต้องเป็น
โรงไฟฟ้าใหม่ที่ส่งเสริมการปลูก
พืชพลังงานใหม่เพื่อเพิ่มการสร้างงาน
สร้างรายได้ นำร่อง 100-150 เมกะวัตต์

โดยจะต้องเป็นโรงไฟฟ้าใหม่ และ
มีการปลูกพืชพลังงานใหม่เกิดขึ้น เช่น
หญ้าเนเปียร์ กระถินณรงค์ เป็นต้น
ไม่เช่นนั้นก็จะไม่ตอบโจทย์การสร้างงาน
หรือสร้างอาชีพ อย่างไรก็ตาม กระทรวง
พลังงานต้องหารือกับทุกภาคส่วนอย่าง
รอบด้าน เบื้องต้นเชื่อเพลิงจะต้องปลูก
ไม่โตเร็ว และก๊าซชีวภาพที่มาจาก
พืชพลังงานเท่านั้น ส่วนของเดิมที่ให้
ผสมผสานกับพลังงานแสงอาทิตย์
(โซลาร์)



ผช.รมต. เยี่ยมเกษตรกรศาสตร์ ม.อุบลฯ

ม.อุบลราชธานี โดย รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ดร.นรินทร์ บุญพรหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลตามธุรกิจเกษตร จำนวน 60 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมการเลี้ยงปลาระบบไบโอฟลอค และการตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยระบบ IoT ผลงานความร่วมมือ โดยคณะเกษตรศาสตร์ หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ที่ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศท.) จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลตามธุรกิจเกษตร (CDA) รุ่นที่ 2 พร้อมเข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การเลี้ยงปลาระบบไบโอฟลอคและการตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยระบบ IoT หรือ การเพาะเลี้ยงปลาตู้บีกอูยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถอดแบบการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตร ต่อยอดการพัฒนาในด้านต่างๆ ทางการเกษตรในพื้นที่ โดยมี รศ.ดร.ชนาพิชญ์ แผลมคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ และ ดร.ประชา คำภักดิ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมนำเสนอข้อมูล โอกาสได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ด้วย.

>2

กรม.ปรับแผนใช้บ'เงินกู้' หนุน'เราชนะ'-ขยาย'คนละครึ่ง'

กรม.ปรับแผนใช้บ'เงินกู้' หนุน'เราชนะ'-ขยาย'คนละครึ่ง'

หลังการระบาดโควิด-19 เมื่อครั้งก่อน รัฐบาลไทยได้ออก "พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกำหนดฯ)" ซึ่งการพิจารณาใช้เงินก้อนนี้ได้ดำเนินการไปแล้วระยะหนึ่ง แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเปิดโควิดระลอกใหม่ แผนการใช้เงินดังกล่าวต้องปรับและจัดการใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ จึงมีโครงการบางส่วนเพิ่มขึ้นมา เช่น เราชนะ โครงการบางส่วนขยายกรอบการทำงานเพิ่ม เช่น คนละครึ่ง และบางโครงการอาจต้องยกเลิกหรือปรับลดแผนการใช้เงินแม้จะได้รับอนุมัติตามขั้นตอนแล้วก็ตาม

กรุงเทพธุรกิจ ● ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วานนี้ (19 ม.ค.) มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เสนอพิจารณาความเหมาะสมของการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ และพิจารณาความเหมาะสม

โครงการเราชนะ

สนับสนุนเงินบรรเทาค่าครองชีพคนละ 3,500 บาท/เดือน
รวม 2 เดือน (ก.พ.-มี.ค.64)



ผู้เข้าร่วมโครงการ 31.1 ล้านคน

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.7 ล้านคน
- กลุ่มในฐานข้อมูลคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน 14 ล้านคน
- กลุ่มที่ภาครัฐยังไม่ข้อมูลในระบบ 4 ล้านคน



- 29 ม.ค.64** เปิดลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่รัฐยังไม่มีฐานข้อมูล (ผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ หรือ ผู้ที่ไม่ได้ใช้แอป "เป๋าตัง")
- 5 ก.พ.64** เริ่มจ่ายเงินให้กลุ่มถือบัตรสวัสดิการรัฐ (ไม่ต้องลงทะเบียน)
- 18 ก.พ.64** เริ่มจ่ายเงินให้กลุ่มที่ต้องลงทะเบียนใหม่
- 25 ก.พ.64** เริ่มจ่ายเงินให้กลุ่มใช้แอป "เป๋าตัง" (ไม่ต้องลงทะเบียน)



เกณฑ์การพิจารณาได้รับเงินเยียวยา

- สัญชาติไทย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
- ไม่เป็นผู้ประกันตน ม.33
- ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ หรือ ข้าราชการการเมือง หรือ ข้าราชการบำนาญ
- ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมิน 300,000 บาท
- ไม่เป็นผู้มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท

20/01/2564

กราฟิก กรุงเทพธุรกิจ

ผลกระทบต่อ GDP

โครงการเราชนะ 0.5-0.6%

โครงการคนละครึ่ง-เราชนะ 1.0%

ที่มาของงบประมาณ

- งบเยียวยา (พ.ร.ก.เงินกู้) 2.06 แสนล้านบาท
- โยกจากงบฟื้นฟูเศรษฐกิจ (พ.ร.ก.เงินกู้) 1 หมื่นล้านบาท



สศช. ประเมินใช้จริง 1.9 แสนล้านบาท



ของการขอยกเลิกการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ดังนี้

อนุมัติให้นำวงเงินกู้เพื่อการตามมาตรา 5 (3) มาใช้เพื่อการตามมาตรา 5 (2) เพิ่มเติมจำนวน 10,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่ในประเทศ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติคณะกรรมการฯ ต่อไป

อนุมัติโครงการเราชนะ ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ครอบคลุมวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่ 2.1 โดยเห็นควรกำหนดเงื่อนไขการดำเนินโครงการฯ ดังนี้ ครอบคลุมวงเงินให้ความช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ภายใต้โครงการฯ

เมื่อรวมกับเงินที่ภาครัฐให้ความช่วยเหลือตามสิทธิผ่านช่องทางต่างๆ แล้วจะได้รับเงินช่วยเหลือจาก โครงการฯ รวมเป็นไม่เกิน 3,500 บาทต่อเดือน

การใช้จ่ายเงินที่ได้รับสนับสนุนจากภาครัฐ จะไม่สามารถเบิกเงินสดได้ โดยต้องนำไปใช้ผ่านระบบ เพื่อชำระค่าสินค้า เครื่องดื่ม และอาหาร โดยครอบคลุมการใช้ชำระค่าบริการในส่วนของการโดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI - METER) และรถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งบริการต่างๆ แต่ไม่รวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น

ส่วนผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่เป็นนิติบุคคล โดยเป็นผู้ประกอบการ/

ร้านค้า/บริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ หรือเป็นร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หรือวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระยะเวลาที่ประชาชนสามารถใช้จ่ายเงินสนับสนุนได้ ตั้งแต่ พ.พ.ค.2564 และควรกำหนดกรอบวงเงินการใช้จ่ายในรูปแบบรายสัปดาห์ เพื่อให้เกิดการกระจายการใช้จ่ายแต่ละช่วงเวลา

ทั้งนี้ การใช้สิทธิของโครงการฯ ควรสนับสนุนให้อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ทำงานหรือที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมพื้นที่ของรัฐบาล

นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 3.3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ภายใต้กรอบวงเงินของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2

โดยมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดำเนินการ ดังนี้ รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป, จัดทำความต้องการใช้จ่ายเป็นรายสัปดาห์/รายวัน (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหา อุปสรรคในระบบ eMENSUR และจัดส่งให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป, ประสานกับกระทรวงการคลังในการรายงานขีดความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินกู้ประกอบการพิจารณาของ ครม.ตามมาตรา 6 แห่งพระราชกำหนดฯ ด้วย

ส่วนโครงการอื่นๆ ที่ประชุม ครม. ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้เงินตามพระราชกำหนดฯ ได้แก่ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรับลดลงเงิน จาก 9,805 ล้านบาท เป็น 3,550 ล้านบาท

ส่วนบางโครงการ ครม. อนุมัติให้ยกเลิกดำเนินการ ได้แก่ โครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วงเงิน 1.6 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การขอใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ ตามข้อเสนอโครงการขององค์กรภาคประชาชนให้พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อไป

ทิศทางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ อ.จะนะ



มีคำถามจาก ผู้คนเป็นจำนวนมาก ที่ต้องการทราบ “ทิศทาง” ของ “เมืองต้นแบบที่ 4” หรือ “เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา จะขับเคลื่อนต่อไปอย่างไร “เดินหมากแบบไหน” หรือ จะมีการ “ขุด” โครงการ หรือมีการ “ชะลอ” ไปก่อน อย่างหลาย ๆ โครงการ ที่เคยเกิดขึ้นในภาคใต้ และ ถูกสั่ง “ยกเลิก” หรือ “ชะลอ” โครงการ เมื่อถูกต่อต้านโดย เอ็นจีโอ เช่น โครงการท่าเรือใกล้ปากบารา ที่ อ.ละงู จ.สตูล และโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ อ.เทพา จ.สงขลา ท่าเรือใกล้ปากบารา ที่ 2 สงขลา ฯลฯ

สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดของ “โครงการเมืองต้นแบบที่ 4” คือ ในกลางพื้นที่ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.อุตสาหกรรม ที่มารับทราบข้อเท็จจริง จากคนในพื้นที่ ภาพที่เห็นคือ มีทั้ง ประชาชนที่สนับสนุนให้ “เมืองต้นแบบที่ 4” และมีทั้ง ประชาชน ที่ไม่โดย เอ็นจีโอ ที่ทำการคัดค้าน แต่...ในความเคลื่อนไหวของฝั่งรัฐบาล ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้นำประเทศ และ สนับสนุนให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มี “เมืองต้นแบบที่ 4” ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังเดินหมากเพื่อผลักดันโครงการนี้อย่างเต็มที่ มีการลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 365/2563 ลงนาม แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจเมืองต้นแบบที่ 4 “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อ.จะนะ จ.สงขลา” เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อการขับเคลื่อนโครงการนี้ไปสู่เป้าหมาย

คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี



และรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 4 ท่าน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย โดยมีบทบาทหน้าที่ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ในการบริหารเขตพื้นที่เฉพาะกิจ หรือ “เมืองต้นแบบที่ 4” ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และ

ความคิดเห็นในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแผนปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับ “เมืองต้นแบบที่ 4” แห่งนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ในการพิจารณาการขึ้นโครงการ ติดตาม ประเมินผล การทำงานทุกภาคส่วนให้เป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่เฉพาะกิจเมืองต้นแบบที่ 4 “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อ.จะนะ จ.สงขลา” ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา เป็นประธานกรรมการ มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นรองประธาน ส่วนกรรมการประกอบด้วย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขานุการสำนักงานการส่งเสริมการลงทุน เลขานุการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนไม่เกิน 3 คน ผู้แทนภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนไม่เกิน 3 คน ผู้แทนภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เกิน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจสังคม จำนวนไม่เกิน 3 คน เป็นคณะกรรมการ โดยมี เลขานุการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกรรมการและเลขานุการ มี



รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับมอบหมาย และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ หมายความว่า หลังจากที่ คณะกรรมการทั้ง 2 คณะ ได้ดำเนินการแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บทบาทหน้าที่ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเคยมีหน้าที่เข้าไป “จับเคลื่อน” ในการสร้าง “สภาวะแวดล้อม” ในพื้นที่มาเป็นเวลา 2 ปี ก็จะหมดไป

ทุกเรื่อง ทุกประเด็น ทั้งจากฝ่ายที่ “เห็นต่าง” และจากฝ่ายที่ “เห็นด้วย” ก็จะมาร่วมกันบนโต๊ะ โดยคณะทำงานแต่ละคณะที่มีการตั้งขึ้น เพราะรับผิดชอบ ซึ่งคณะแรกที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่คือ “การสร้างการรับรู้และความเข้าใจ” กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่ง เอ็นจีโอ และกลุ่มผู้คัดค้านโครงการมองว่า ที่ผ่านมามีการทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ ยังไม่ครบถ้วน ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่ง ที่ไม่ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกับโครงการดังกล่าว หลังจากนั้นประชาชนในพื้นที่ ข้างใจตรงไหน หรืออยากทราบว่าจะมีอุตสาหกรรม แบบไหน อย่างไร และตั้งอยู่ตรงไหนของพื้นที่ ใน 3 ตำบล คณะนี้จะเชิญ เจ้าของโครงการ ผู้ลงนามตอบคำถาม เพื่อไขข้อข้องใจที่ต้องการรู้ทุกอย่างจะเป็นระบบที่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ดังนั้นทิศทางของการจับเคลื่อน “เมืองต้นแบบที่ 4” ที่ อ.จะนะ หรือ “เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” จะมีการเดินหน้าอย่างเป็นระบบ

ต่อจาก ศอ.บต.ในพื้นที่ ศอ.บต.ก็จะได้หมด “ภาระ” จะไม่ได้ไม่ต้องถูก “เอ็นจีโอ” และกลุ่มผู้คัดค้าน กล่าวหา โจมตี ว่าเป็นผู้สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็น “เงื่อนไข” ของการคัดค้านโครงการ “เมืองต้นแบบ” แห่งนี้

“เมืองต้นแบบที่ 4” จะใช้เวลาชั่วเร็ว เพื่อไปสู่ความสำเร็จได้หรือไม่ นั่น เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 2 คณะที่จะเป็นผู้กำหนด และให้คำตอบกับผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้.

ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล



มอบถุงยังชีพ - มติชน ไทยเศรษฐกิจ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี มอบถุงยังชีพให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ที่ จ.ปัตตานี เมื่อเร็วๆ นี้

มติกก.สมานฉันท์นัดแรก เทอดพงษ์นั่งปธ.

**‘ชวน’สั่งรายงาน
คืบหน้าทุก14วัน
สทท.ยื่นร้องกกด.
ยึดเลือกเทศบาล
ไล่ได้นาฬิกาไม่หรุ**

**‘เรื่องไกร’ร้อง ป.ป.ช.สอบนาฬิกา
‘ยุทธพงศ์’เจ้าตัวแฉเรือนละหมื่น
หาช่องฟ้องกลับ (อ่านต่อหน้า 5)**

ต่อจากหน้า 1

มติกก.สมานฉันท์

‘เรื่องไกร’ร้องป.ป.ช.สอบนาฬิกา‘ไล่
เมื่อวันที่ 18 มกราคม นายเรืองไกร
ลิกิจวัฒน์นะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าว
ว่า ตามที่พรรคเพื่อไทย (พท.) โดยนายยุทธ
พงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรค แถลงข่าว
เรื่องงบเรือดำน้ำไปเมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่าน
มานั้น ชาวดังกล่าวดูน่าสนใจ แต่ที่สนใจมาก
ไปกว่านั้นคือนาฬิกาที่นายยุทธพงศ์ใส่ที่ข้อมือ
เนื่องจากมีภาพและคลิปวิดีโอปรากฏตามสื่อ
ต่างๆ อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ไม่มีความรู้
เรื่องนาฬิกาและไม่ชอบใส่นาฬิกาแต่สนใจข่าว
เรื่องนาฬิกาอย่างที่เคยร้องตรวจสอบนาฬิกาที่

นัดแรก - นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสมานฉันท์
นัดแรก โดยที่ประชุมมีมติให้นายเทอดพงษ์
ไชยนิรันดร์ ผู้แทนจากพรรคประชาธิปัตย์เป็น
ประธาน ที่ห้องประชุมกรมการ อาคารรัฐสภา
เมื่อวันที่ 18 มกราคม

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
มาก่อนแล้วตั้งนั้น กรณีนาฬิกาที่นายยุทธพงศ์
ใส่เมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา จึงสนใจ
ด้วย ทั้งนี้ตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
ที่นายยุทธพงศ์ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.มหาสารคาม เมื่อ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ไม่มีการยื่นบัญชี
นาฬิกาไว้ในส่วนของนายยุทธพงศ์แต่อย่างใด
ตั้งนั้นจึงมีมูลเหตุอันควรร้อง ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบ
ว่านาฬิกาดังกล่าวได้มาเมื่อใด อย่างไร
โดยวิธีใด หากได้มาก่อนเป็น ส.ส. มีการยื่น
ไว้โดยครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ หากได้มาหลัง
เป็น ส.ส. นาฬิกาดังกล่าวมีที่มาที่ไปอย่างไร
เป็นนาฬิกาที่หื้ออะไร รุ่นใด ราคาเท่าไร ชื่อ
หาเองหรือไม่ ชื่อจากที่ใด มีใบเสร็จหรือไม่
จ่ายเงินจากบัญชีใด และการได้มาชอบตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2561 หรือไม่ ทั้งนี้ ได้ส่งหนังสือถึง ป.ป.ช.
ทางไปรษณีย์เพื่อขอให้รีบตรวจสอบนาฬิกาที่
นายยุทธพงศ์ใส่แล้ว

‘ยุทธพงศ์’แฉเรือนละหมื่น-ทักษิณ



นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม
และรองหัวหน้าพรรค พท. ให้สัมภาษณ์กรณี
นายเรืองไกร ลิกิจวัฒน์นะ อดีต ส.ว. ร้อง
ป.ป.ช. ให้สอบหลังใส่นาฬิกาหุไปแถลงข่าว
เรื่องการตัดงบของกระทรวงกลาโหม และ
บ่อนการพนันเถื่อน ที่พรรค พท.เมื่อวันที่ 17
มกราคมที่ผ่านมาว่า ขอชี้แจงว่า นาฬิกาที่ใส่
ไม่ใช่เป็นนาฬิกาหุ แต่เป็นนาฬิกาที่ใช้งาน
ทั่วไป สำหรับการปฏิบัติภารกิจประจำวัน คือ
เป็นนาฬิกา ยี่ห้อ IWC ใช้งานมาแล้วประมาณ
15 ปี ราคาปัจจุบัน ประมาณ 10,000 บาท ก็
เหมาะสมกับฐานานุรูป ของคนที่มิตำแหน่ง
ส.ส.มหาสารคาม และตาม พ.ร.ป.ป.ช. ถ้า
เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่เกิน 200,000 บาท
ไม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. และตน
พร้อม และยินดีให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบในเรื่อง
ดังกล่าว และในวันที่ 19 มกราคม เวลา 11.00
น. ที่พรรค พท. จะนำนาฬิกาเรือนดังกล่าวไป
แถลงข่าวไขว้ความบริสุทธิ์ใจ ให้สื่อมวลชน
พิสูจน์ ว่าไม่ใช่นาฬิกาหุแต่อย่างใด

“ผมขอเรียกร้องให้นายเรืองไกรว่าอย่ามา
กลั่นแกล้ง ใส่ร้ายกันทางการเมือง เนื่องจาก
นายเรืองไกรมีเรื่องส่วนตัวกับผม และขณะนี้

ผมกำลังทำหน้าที่ ส.ส. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากโควิด ไม่อยากจะมาเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ผมขอทำนายเรื่องไครว่าถ้านายเรื่องไครอยากพิสูจน์ความจริง และนายเรื่องไครไม่มีเจตนาที่จะทำให้ผมเสียชื่อเสียงเรื่องนาฬิกาหุเรือนดังกล่าว ขอให้นายเรื่องไครเดินทางมาที่ห้องแถลงข่าวพรรค พท. ในวันที่ 19 มกราคม เพื่อพิสูจน์ความจริงกัน พร้อมๆ กับสื่อมวลชน แต่ถ้าไม่มีมาพิสูจน์ความจริงกัน ผมจะให้ทีมกฎหมายของพรรค พท.รวบรวมข้อมูลเพื่อดูว่ามีหลักฐานส่วนใดบ้าง ที่เป็นกรกลั่นแกล้งและทำให้ผมเสียหายต่อชื่อเสียงจะดำเนินคดีกับนายเรื่องไครต่อไป" นายยุทธพงศ์กล่าว

'บักป้อม'ไม่รู้ชื่อเหตุถูกชกฟอก

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชาชน (พปช.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี โดยมีกระแสข่าวว่า "ไม่รู้ชื่อของ พล.อ.ประวิตรถูกอภิปรายว่า "ไม่รู้เป็นเรื่องฝ่ายค้าน เพราะไม่ได้คุมงานอะไร"

ทบ.ยังไม่เบรกรบซื้ออาวุธ6พันล.

พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก (ทบ.) กล่าวถึงกรณีที่มีฝ่ายการเมืองจี้กองทัพบก ให้ตัดงบการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ในปี 2565 วงเงินรวมกว่า 6,152 ล้านบาท และนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ในการจัดงบประมาณแต่ละปีจะมีคณะกรรมการพิจารณาถึงความเหมาะสม รวมไปถึงเมื่อเข้าสู่อนุกรรมการจะมีการชี้แจงถึงความจำเป็น ดังนั้นการจะตัดงบในส่วนใดบ้างก็เป็นไปตามขั้นตอน เมื่อถามย้ำว่า ทบ.จะมีการทบทวนตัดงบในส่วนนี้ไปช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่ เป็นเรื่องที่กองทัพและรัฐบาลต้องหารือกัน แต่ตอนนี้ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้

พล.ท.สันติพงศ์กล่าวถึงความคืบหน้าการปฏิรูปกองทัพหลัง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีตผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เคยประกาศไว้ตั้งแต่เหตุการณ์ยิงที่โคราช เนื่องจากเริ่มมีการติดป้ายผ้าทวงถามแล้วว่า ผบ.ทบ.ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ดำเนินการอย่างทั่วถึงแล้ว ได้รับการดูแลจาก ทบ.เรียบร้อย ขณะที่เรื่องการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้กับทหารชั้นผู้น้อยและการขจัดธุรกิจใน ทบ.เป็นเรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการเช่นกัน เมื่อถามย้ำว่า ผ่านมา 1 ปีแล้วมีอะไรเป็นรูปธรรมบ้าง พล.ท.สันติพงศ์กล่าวย้ำว่า เป็นเรื่องของคณะกรรมการในการดำเนินการ

ปชป.ปลื้มโพลหนุน2รมต.

นายรามศ รัตน์เชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนของสำนักวิจัยซูเปอร์โพลถึงความนิยมในตัวรัฐมนตรีร่วมรัฐบาล ปรากฏว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคะแนนนิยมครองใจประชาชนสูงสุดในการแก้ปัญหาปากท้อง ช่วยเหลือด้านรายได้แก่ประชาชน ว่า ต้องขอบคุณประชาชนที่ได้เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานจนเป็นที่ประจักษ์ว่าเกิดเป็นผลสำเร็จที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และขอบคุณสำนักโพลที่ได้นำความคิดเห็นของประชาชนมาสะท้อน เพื่อให้เห็นถึงความพึงพอใจต่อการทำงานของรัฐมนตรี

ทั้งนี้ โครงการ พานิชย์ลดราคาช่วยประชาชน เป็นความตั้งใจของนายจรินทร์ เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของประชาชนในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและห้างค้าปลีกอาหารในการลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร เครื่องดื่ม และของใช้ในชีวิตประจำวันกว่าหมื่นรายการ ส่วนนายเฉลิมชัยได้ดำเนินการผลักดันเรื่องประกันรายได้ และเงินเยียวยาเกษตรกร รวมทั้งการดูแลด้านราคาสินค้าเกษตร เป็นความตั้งใจที่คิดทำเพื่อเกษตรกร ความคิดเห็นของประชาชนจะเป็นแรงกำลังในการทำงานให้กับประชาชนต่อไป พรรคประชาธิปัตย์มีรัฐมนตรี 7 คน ที่ได้เข้าไปทำงาน ทุกคนล้วนมีผลงานที่โดดเด่น เป็นประจักษ์ ยึดมั่นความสุจริตเป็นที่ตั้ง นี่คือการเป็นสถาบันทางการเมืองของพรรค ปชป.

ชวนถก'กก.สมานฉันท์'นัดแรก

ที่รัฐสภา มีการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการสมานฉันท์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการประชุมทั้ง 11 คน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ ก่อนการประชุมมีการหารือนอกกรอบระหว่าง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม, นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชาชน (พปช.), นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรพื้นฐานการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โรงเรียนพัฒนาผู้นำสู่สันติธรรม รักสกุล จ.ขอนแก่น ทั้งนี้ มีนายวิรัช รัตนเศรษฐี ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปช. ร่วมหารือด้วย โดยมีข้อสรุปสั้นๆว่าจะไม่เลือกประธานคณะกรรมการสมานฉันท์ ในการประชุมนัดแรกนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับในการประชุมนัดแรกนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมการประชุมด้วย พร้อมกล่าวว่า ขอให้กำลังใจทีมงาน เพราะงานอย่างนี้ไม่ใช่ที่บันไดได้ และกรรมการยังไม่ทำงาน แต่ถูกมองว่าล้มเหลว เนื่องจากไม่มีฝ่ายค้าน แต่มองว่าการทำงานกรรมการไม่ใช่ความขัดแย้งของฝ่ายค้านกับรัฐบาล แต่เป็นปัญหาของบ้านเมือง ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อบรรเทาเหตุการณ์ความไม่สงบและความขัดแย้งของบ้านเมือง แม้ไม่มีฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ตาม ส่วนที่ไม่มีผู้ชุมนุมนั้นต้องยอมรับว่าไม่รู้จะประสานกับใครได้โดยตรง

ให้รายงานคืบหน้าทุก2สัปดาห์

"ผมหวังในการกิจ แต่ไม่ได้หวังผลเลิศ สิ่งที่ยากเห็นคือการมีโอกาสพูดคุยและรู้ข้อเท็จจริงร่วมกัน ฟังผู้รู้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ แต่ละฝ่ายให้ความเห็น รวมถึงเห็นความสำคัญของความสงบ ประโยชน์ของบ้านเมือง ไม่ใช่ของกลุ่มหรือพรรคหรือส่วนบุคคล แต่คือประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศเป็นเป้าหมายสำคัญและขอให้ยึดการปกครองประชาธิปไตยเป็นหลักในการพิจารณา ไม่ทำให้ถูกเป็นผิดหรือผิดเป็นถูก นอกจากนั้นขอให้ยึดมั่นในกฎหมายและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผมสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์และจะติดตามทุกระยะ ทั้งนี้ขอให้กรรมการช่วยรายงานการดำเนินงาน เมื่อทำงานครบ 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามแม้ว่าหลายฝ่ายไม่หวัง แต่ผมหวังและประชาชนหวังว่าจะดับบุคคลไม่ธรรมดา ความคิดประสพการณ์ที่สูง จะส่งให้บ้านเมืองเข้าใจและประสานกันดีขึ้นมากกว่าที่ผ่านมา ผมหวัง

แบบนี้” นายชวนกล่าว

ไม่แทรกแซง-ดีกรอบเวลา

นายชวนกล่าวว่า ทุกคนต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ส่วนที่ให้รายงานความคืบหน้าให้ตนรับทราบ ใน 2 สัปดาห์นั้นไม่ใช่ว่าแทรกแซง เพียงแค่ให้รายงานเพราะยังมีรายละเอียดของการทำงาน เช่น การตั้งกรรมการสมานฉันท์ส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ และฝ่ายผู้ชุมนุม ที่ต้องลงนามแต่งตั้งเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี การทำงานนั้นได้ย้ให้ยึดหลักประชาธิปไตยและยึดกฎหมาย เพราะกรรมการ ดังกล่าวมาจากฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งนี้การทำงานของคณะกรรมการนั้นไม่ได้กำหนดกรอบเวลาให้ทำงานสิ้นสุดเมื่อใด

เมื่อถามว่า การที่ฝ่ายค้านและกลุ่มผู้ชุมนุมไม่เข้าร่วมทำให้ไม่สำเร็จ นายชวนกล่าวว่า ขอให้เข้าใจว่าฝ่ายค้านไม่ขอเข้าร่วม ไม่ใช่ว่าเลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในการทำงานของกรรมการ อาจแต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานโดยขอความเห็นจากฝ่ายต่างๆได้

เลือก'เทอดพงษ์'ปธ.สมานฉันท์

ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการสมานฉันท์นัดแรก มีนายวันชัย วัฒนทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นประธานการประชุมชั่วคราว มีการหรือกว่า 3 ชั่วโมง โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าว ช่วงหนึ่งของการประชุมเกิดข้อถกเถียงเรื่องของการตั้งประธานคณะกรรมการ เพราะเดิมมีการตกลงกันว่าจะไม่เลือกตำแหน่งประธานกรรมการสมานฉันท์ รวมถึงตำแหน่งอื่นๆ ในวันนี้ เนื่องจากต้องรอเลือกกรรมการสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิอีก 4 คน ก่อน สุดท้ายมีการปรับเปลี่ยนเพราะกรรมการบางคนท้วงติงว่าควรจะต้องให้ครบในการประชุมนัดแรก กรรมการคนหนึ่งตั้งคำถามกับที่ประชุมว่า การประชุมนัดแรกควรเลือกประธานให้ชัดเจน ไม่ใช่ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย เพราะสื่อมวลชนรอดติดตามผลการประชุมอยู่

นอกจากนี้รายงานข่าวว่า เนื่องจากคณะกรรมการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี และ ส.ส.รัฐบาล จะไม่เสนอชื่อบุคคลเป็นประธานคณะกรรมการ แต่ในที่สุดเมื่อตกลงกันได้ก็ประชุมจึงมีมติเลือก นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นประธานคณะกรรมการ โดยไม่มีคู่แข่ง

ยื่นกต.ฟัน'แก้ว-ปู'หาเสียงอบจ.

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ให้สัมภาษณ์ว่า เดินทางมายื่นคำร้อง กกต.เพิ่มเติม หลังยื่นมาแล้ว 2 ครั้ง และมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาได้ส่วนกรณีที่น่ายักยอก ชินวัตรอดีตนายกฯ อัศวศิลป์คำพูดโพลัดลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ Thaksin Shinawatra เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย (พท.) ก่อนการเลือกตั้งวันที่ 20 ธันวาคม อย่างไรก็ตาม กกต.เห็นว่าน่าจะขัดต่อกฎหมาย จึงขอให้ กกต.ดำเนินการไต่สวน เพราะการกระทำของบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคหรือพรรคการเมือง อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 28 และ 29 ของ พ.ร.บ.พรรคการเมือง 2560 นอกจากนี้ยังไม่มีการลบคลิปดังกล่าวออกไปจากสาธารณะ ซึ่งเห็นถึงการช่วยหาเสียงเกินกว่าระยะเวลา ตามมาตรา 64 และ 65 ของที่ พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562

“หลักฐานที่ปรากฏโดยทั่วไปและสื่อก็รายงานตรงกันว่า นายทักษิณ ชินวัตร เป็นบุคคลสัญชาติมอนเตเนโกร เมื่อปี 2553 และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นบุคคล สัญชาติเซอร์เบีย ไปเมื่อปี 2562 จึงอาจต้องห้าม ตามมาตรา 68 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 และอาจเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีไม่ใช่เป็นสมาชิกของพรรค พท.มาช่วยหาเสียง เป็นเหตุที่อาจนำไปสู่การยุบพรรค พท.ได้ต่อไป” นายศรีสุวรรณกล่าว

ส.ท.ท.ยื่นเลื่อนเลือกตั้ง

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศุภสิทธิ์ หนูสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในฐานะตัวแทนสมาคม นำหนังสือที่ลงนามโดย น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกสมาคมเข้ายื่นต่อ กกต.ผ่าน พ.ต.อ.จรวุฒิย์ ภูมมา เลขาธิการ กกต. เพื่อขอให้ทบทวนการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันที่ 28 มีนาคม เนื่องจากเห็นว่าขณะนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ อยู่ในช่วงวิกฤต โดยรัฐบาลหรือสคบ. ยังไม่สามารถ

ให้ความมั่นใจได้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร การที่ กกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้งในช่วงเวลาดังกล่าวจึงอาจทำให้เกิดปัญหาทั้งในเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้ง และการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน

ขงที่ประชุม 7 กกต.ชี้ขาด

“เทศบาลเป็นชุมชนเมืองเสียงส่วนใหญ่เวลาเลือกตั้งก็ต้องมีการเปิดเวทีจัดปราศรัยหาเสียงเพื่อชี้แจงแถลงนโยบายเป็นวัฒนธรรมที่ทำกันมา แล้วต้องมีการชุมนุมรวมตัวของประชาชน ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินห้ามไม่ให้มีการชุมนุม หรือสมมุติเทศบาลนคร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นแสนคน จัดปราศรัยโดยจัดเก้าอี้ ให้คนนั่ง แบบเว้นระยะห่างคนละ 2 เมตร จัดตรวจวัดอุณหภูมิ แจกเจลล้างมือ ถึงเวลาคนมารวมตัวกันเป็นพันคนคู่ต่อสู้คอยถ่ายคลิบแล้วไปร้อง กกต. ร้องจังหวัดว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด ก็เกิดผลเสียกับตัวผู้สมัคร ยืนยันว่าที่สมาคมสันนิบาตฯ ออกมาเคลื่อนไหวให้เลื่อนเลือกตั้งเทศบาล ไม่ใช่คัดค้านไม่อยากจะให้มีการเลือกตั้ง หรือยังห่วงอำนาจ อยากอยู่รักษาการในตำแหน่งต่อไป แต่เห็นว่าจะเกิดปัญหาขึ้นได้ โดยเลขาธิการ กกต.ยืนยันว่าจะรีบเสนอเรื่องให้ กกต.ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณา” นายศุภสิทธิ์กล่าว

กกต.พิชิตพร้อมจัดเลือกตั้ง

ร.ต.อ.สุชีพ จาดยานชาติ ผอ.กกต.พิชิตกล่าวว่า กกต.พิชิต เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาล หลังคณะรัฐมนตรีมีมติลงนามเมื่อวันที่ 12 มกราคม ซึ่งจะเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม โดย กกต.จะจัดการเลือกตั้งทั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง 3 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลเมืองพิชิต เทศบาลเมืองตะพานหิน และเทศบาลเมืองบางมูลนาก มีเทศบาลตำบล 25 แห่ง รวมเป็น 28 แห่ง

ร.ต.อ.สุชีพกล่าวว่า เมื่อ กกต.ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ สำหรับแผนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาล จะใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) คือ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นปี

2562 ซึ่ง กกต.จะเปิดรับสมัครทั้งนายกและสมาชิกเทศบาล ทั้ง 28 แห่ง ในวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ ในส่วนการเลือกตั้ง อบจ.พิจิตรที่ผ่านมา ขณะนี้ กกต.ได้ประกาศรับรอง สอบจ.แล้ว 19 เขต จาก 30 เขต ส่วนที่เหลืออีก 11 เขต พร้อมตำแหน่งนายก อบจ.พิจิตร ยังไม่มีการรับรอง ส่วนสาเหตุเนื่องมาจากการร้องเรียน

นครพนมแจงแขวน'น้องขวัญ'

นายสมพล พงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.นครพนม กล่าวถึงผลการรับรองว่า ตามกฎหมายการเลือกตั้ง หลังมีการเลือกตั้ง ทาง กกต.จะสรุป รวบรวมผลคะแนน รวมถึงสรุปปัญหาข้อร้องเรียนเสนอ กกต.กลาง เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยในส่วนของ การเลือกตั้งนายก อบจ.นครพนม ตามห้วงเวลาของกฎหมายจะต้องประกาศรับรองผู้ชนะการเลือกตั้งรอบแรกภายใน 30 วัน แต่ในส่วนของ จ.นครพนม มีปัญหาเพราะมีผู้ร้องเรียน ผู้ชนะเลือกตั้งนายก อบจ.นครพนม อันดับ 1 คือ น.ส.ศุภพณี โพธิ์สุ หรือน้องขวัญ ซึ่งถูกกล่าวหาว่า หาเสียงโดยผิดกฎหมาย ทาง กกต.นครพนม จึงไม่สามารถเสนอประกาศรับรองได้ตามกฎหมายภายใน 30 วัน ต้องรอขั้นตอนการสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อสรุปสำนวนการสอบสวนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เพื่อเสนอ กกต.กลาง พิจารณาประกาศรับรองตามกฎหมายต่อไป

"ในการไม่ประกาศรับรองรอบแรก ไม่ได้หมายถึงผู้ชนะเลือกตั้งกระทำผิดกฎหมาย แต่เป็นขั้นตอนหากมีการร้องเรียน จะต้องรอการสอบสวนสรุปสำนวน ภายใน 60 วัน ก่อนส่งให้ กกต.กลาง พิจารณา และประกาศผลรับรองผลอย่างเป็นทางการ หากไม่มีการกระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหา" นายสมพลกล่าว

หนอนเลี้ยงจิ้งหรีดสร้างรายได้เสริมช่วงแล้ง

“เกษตรกร” ใส่เกียร์ช่วงหน้าแล้ง
ประเดิมทำร่องเกษตรกร 100 ครัวเรือน พื้นที่
ที่อ.ศรีประจันต์ หนูนเลี้ยงจิ้งหรีดสร้างรายได้
ไม่ต่ำกว่าบ้านละ 10,000-15,000 บาท



นายประภัตร โพธ

สุชน รมช.เกษตรและ
สหกรณ์ ประชุมร่วมกับ
ตัวแทนหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องในกระทรวง
เกษตรฯ เพื่อหารือถึง
แนวทางการส่งเสริมการสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงฤดู
แล้งที่กำลังจะมาถึง โดยเบื้องต้นได้หารือ
ในเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด เนื่องจาก
ระยะเวลาเลี้ยงใช้เวลาเพียง 45 วัน เท่านั้น ก็
สามารถจับจิ้งหรีดจำหน่ายได้ ซึ่งจะสร้างราย
ได้ให้กับเกษตรกรครัวเรือนละไม่ต่ำกว่า
10,000-15,000 บาท จากการเลี้ยงต่อรอบ



“จากการหารือเบื้องต้นจะนำร่องส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดในพื้นที่อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี ซึ่งได้กำหนดไว้ 100 ครัวเรือน โดยจะเลี้ยงจิ้งหรีดและประมาณ 5 ถัง
มาตรฐานของกล่องการเลี้ยงจิ้งหรีด คาดจะได้
ผลผลิตกล่องละประมาณ 20 กิโลกรัมต่อรอบ

โดยรวมน่าจะประมาณรอบละ 10 ตัน”นายประ
ภัตร กล่าว

นายประภัตร กล่าวทิ้งท้ายว่า ในส่วน
ตลาดจิ้งหรีดอาจจะส่งให้กับบริษัทที่ผลิต
โปรตีนเป็นส่วนใหญ่ อยู่ในระหว่างการ
ประสานหาตลาด คาดไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใด



เพราะขณะนี้ตลาดมีความต้องการโปรตีนจากแมลงค่อนข้างสูงมาก คาดจะเป็นทางเลือกและสามารถสร้างรายได้ให้กับ

เกษตรกรในช่วงหน้าแล้งที่จะมาถึง หากการดำเนินการเป็นไปตามแผนจะขยายในพื้นที่อื่นต่อไปอีกด้วย ทั้งนี้ จิ้งหรีดถือเป็นสินค้าที่น่าเปิดตลาดสินค้าเกษตรตัวใหม่ที่ประเมินแล้วมีอนาคต และเป็นที่ต้องการของตลาดโปรตีนจากแมลง ซึ่งได้รับรองคุณภาพจากสหภาพยุโรป (อียู) ที่ทำรายได้เข้าประเทศกว่า 1,000 ล้านบาท.

ครรชิต กระโทกแก้ว รายงาน

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 19 มกราคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15654

หน้า: 6(ล่าง)

Col.Inch: 7.80

Ad Value: 8,580

PRValue (x3): 25,740

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค



●ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานผ่านระบบการประชุมทางไกล ว่าความร่วมมือในกรอบเอเปคเป็นประโยชน์ในการกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและวิชาการกับสมาชิกเอเปคที่เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทย